

mamahaling Ceramic gradient na kulay ng may-ari ng kandila

Bilang.	SGFCF18122709
Materyal	Ceramic
Craft	ceramic candle jar
Oras ng mga sample	1. 5 araw kung mayroong pagkakaroon at sukat ng ceramic 2. 15 araw, kung kailangan mo ng isang bagong hugis at sukat ng ceramic
Kapasidad ng Produkto	500,000 ~ 1,000,000 na piraso bawat buwan
Ang Mga Tampok ng mga produkto	1. Ginawang kamay ng ceramic candle jar 2. Angkop para magamit sa hotel, bahay, atbp. 3. Eco-friendly na ito. 4. Makilala ang pagsubok sa FDA; ASTM; Pagsubok sa CA 65

Oras ng paghatid	1. Sa loob ng 35 araw pagkatapos ng sample at sa pagkumpirma ng pagkakasunud-sunod. 2. Walang 10 araw kung mayroon kaming stock na kalakal
Kasunduan sa pagbabayad	1. 30% na deposito ng T / T nang maaga, ang balanse pagkatapos ipakita ang kopya ng B / L 2. Ang L / C, Escrow, T / T at Western Union ay maaaring maging katanggap-tanggap, ngunit ang iba't ibang mga bansa magkakaibang mga tuntunin sa pagbabayad.
Pag-iimpake at paraan ng Pagpapadala	x port na may egg divider 2. Sa pamamagitan ng dagat, sa pamamagitan ng hangin, sa pamamagitan ng express at ang ahente ng paghahatid katanggap-tanggap bilang iyong kinakailangan.











[Ang Shenzhen Sunny Glassware Co., Ltd.](#) ay itinatag noong 1992. Kami ay nasa lugar ng industriya na ito ng higit sa 20 taon, bilang isang propesyonal na tagagawa, nagdadalubhasa kami sa pagdidisenyo ng mga baso, ceramic candles ng pagmamanupaktura ng baso pati na rin ang pag-export. Ang mga linya ng aming produkto ay mula sa gawa ng kamay hanggang sa ginawa ng makina. Nakagawa na kami ng masaganang produkto tulad ng [baso ng baso](#), [borosilicate na baso](#), [shot glass](#), [vase](#), [mangkok](#), [may hawak ng kandila](#), [stemware](#), [ashtray](#), [tabkeware](#), [driking glass](#), [atbp](#). lahat ng pang-araw-araw na paggamit ng baso, sa kabuuan mayroong higit sa 4,000 iba't ibang mga estilo. Mayroon kaming mahusay na koponan ng disenyo para sa makabagong paglikha ng produkto at mahigpit na QC team para sa kalidad ng pagkatiyak. Sinusuportahan din ang OEM / ODM serverice.

para sa karagdagang ceramic ware o anumang baso,

mangyaring bisitahin ang aming website: <http://www.okcandle.com/>

O, makakatulong sa iyo na matuto nang higit pa tungkol sa amin: [FAQ](#)